



ข่าวประชาสัมพันธ์  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005  
ภายใน 5666  
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากสำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ ฉบับประจำวันที 26 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2552 หน้า

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

## ระบบแจ้งโพลภาษาไทยไม่ได้เข้าขั้นวิกฤติ ยังมีคนใช้ภาษาไทยได้ถูกต้องอยู่

### รณรงค์ภาษาไทยแบบง่ายๆ ใช้ภาษาสุภาพ ย้ำ อย่าตำหนิแต่วิจารณ์ รมต.ยังใช้คำอุทาน "เฮ้ย" ขึ้นต้นประโยคถือเป็นการใช้ภาษาไม่สุภาพ

รศ.อัศรา บุญทิพย์ อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ(มศว) เปิดเผยว่าในวันที่ 29 กรกฎาคม ของทุกปีได้กำหนดให้เป็น วันภาษาไทยแห่งชาติขึ้น ซึ่งหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการใช้ภาษาไทย จะออกมารณรงค์ การใช้ภาษาไทยปีละครั้ง มีการนำเสนอข่าวรณรงค์การใช้ภาษาไทยกันปีละครั้ง ซึ่งถ้าจะรณรงค์ และทำให้คนไทยเห็นคุณค่าทางภาษาไทยนั้นดำเนินการปีละครั้งเพียงพอ ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องและค่อยๆ ดำเนินการไปเรื่อยๆ แบบเก็บเล็กผสมน้อย นอกจากนี้ในช่วงวันการรณรงค์ใช้ ภาษาไทยให้ถูกต้องในช่วงวันภาษาไทยแห่งชาตินั้น จะเห็นโพลบางสำนักออกมาระบุว่าการใช้ ภาษาไทยของคนไทยและวัยรุ่นไทยอยู่ในสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วง อยู่ในขั้นวิกฤติ ซึ่งความจริง แล้วสถานการณ์การใช้ภาษาไทยของคนไทยยังไม่ถึงขั้นวิกฤติ และต้องเข้าใจธรรมชาติของภาษา ว่ามีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา มีคำเกิดใหม่ และมีคำแปลกๆ เกิดขึ้น เราในฐานะผู้ใช้ภาษา ควรจะรู้เท่าทันและต้องมีความรู้ในการนำคำแต่ละคำ แต่ละประโยคมาใช้งาน

"ในเวลานี้ถ้ายึดข้อมูลของโพลที่ออกมาและมีการระบุว่าวัยรุ่นส่วนใหญ่ ใช้ภาษาไทยไม่ ถูกต้อง อาจจะมีส่วนถูกอยู่บ้าง แต่ขณะเดียวกันก็ยังมีวัยรุ่นที่เขาใช้ภาษาไทยได้ถูกต้อง รักและสนใจภาษาไทย ไม่อยากให้เราเอาแต่ตำหนิเด็ก แต่เราควรจะให้กำลังใจคนที่รัก และเรียนรู้ภาษาไทย เขาจะได้มีกำลังใจสู้บรอดและรณรงค์การใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง มากขึ้นๆ ส่วนการรณรงค์การใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องที่ทำได้ง่ายๆ และทุกคนสามารถ ตระหนักได้เสมอก็คือทุกครั้งที่เราจะพูดหรือเปล่งเสียงออกไป ควรจะใช้ภาษาที่สุภาพ เหมาะสม ทุกวันนี้เราจะเห็นผู้คนที่ไม่ใช่เพียงแต่วัยรุ่น แต่เรายังเห็นผู้ใหญ่ระดับผู้บริหาร ประเทศอย่างรัฐมนตรีบางคน ยังใช้คำอุทานมาขึ้นต้นประโยค และคำอุทานนั้นก็ก็เป็นคำที่ ฟังแล้วไม่สำรวม ที่จะพูดต่อสาธารณชน อย่างเช่นใช้คำว่า เฮ้ย นอกจากนี้ยังมีภาษาที่ไม่ สุภาพซึ่งใช้ในการฟาดหัวข่าว และการใช้ภาษาที่แสดงถึงความรุนแรงถือเป็นการใช้ ภาษาที่ไม่สุภาพทั้งสิ้น ส่วนที่โพลระบุว่านักเรียน นักแสดง พิธีกร ผู้ประกาศข่าวใช้ภาษาไม่ ถูกต้องนั้น ไม่ได้มีเพียงแค่นักแสดงที่ประกอบอาชีพเหล่านี้เท่านั้น ทุกอาชีพมีทั้งคนที่ใช้ ภาษาไทยได้ถูกต้อง และใช้ภาษาไม่ถูกต้อง แต่คนที่ทำงานกับสื่อส่วนใหญ่เราจะเห็น ข้อบกพร่องได้ง่ายเพราะสื่อเผยแพร่สู่สาธารณะได้เร็วและกระจายสู่ทุกพื้นที่ในวงกว้าง จึงทำให้เราเห็นข้อผิดพลาดของคนในกลุ่มนี้ได้มากกว่ากลุ่มคนในอาชีพอื่น"

รศ.อัศรา กล่าวอีกว่า มศว มีศูนย์ให้คำปรึกษาภาษาไทยผ่านทางเว็บไซต์ ทำให้เราสามารถ รวมกลุ่มผู้ที่สนใจภาษาไทยตั้งแต่อดีต อาจารย์ เจ้าหน้าที่จากในมหาวิทยาลัยและนิสิต นักศึกษา อาจารย์จากสถาบันการศึกษาอื่นๆ ได้จำนวนหนึ่ง ถือเป็นกลุ่มที่สนใจและตระหนักในการใช้ ภาษาไทย ไม่ว่าจะเป็นการพูดหรือการเขียนภาษาไทย ซึ่งทางศูนย์ให้คำปรึกษาภาษาไทย มศว จัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการตอบคำถามข้อสงสัยที่ส่งมาจากเว็บไซต์ หรือจัดเสวนา

พุดคุย ให้ความรู้ด้านภาษาไทยในหัวข้อต่างๆ กิจกรรมที่ศูนย์ให้คำปรึกษาภาษาไทยได้ดำเนินการ  
มานั้นถือเป็นการรณรงค์ กระตุ้น ส่งเสริมให้คนไทยทุกเพศ ทุกวัยใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง